



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

### Khen thưởng 32 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng "Xứ họ đạo 4 gương mẫu"

Sáng ngày 14/12, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước xây dựng "Xứ họ đạo 4 gương mẫu" giai đoạn 2012 - 2016. Tới dự có các đồng

chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

5 năm qua, đồng bào Công giáo và Tin lành trong tỉnh luôn đoàn kết thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

(Xem tiếp trang 4)  
KHẮC ĐUẤN

### 7/8 huyện, thành phố có tỷ lệ hộ dân đấu nối, sử dụng nước sạch đạt trên 65%

Đó là thông tin tại cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức sáng ngày 14/2 nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và cho ý kiến về các nội dung: hoạt động của các dự án, công trình cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh, đánh giá tình hình thực hiện hết tháng 11/2017, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 2/8/2012 và Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp

nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2015. Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo việc triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Hội Nước sạch tỉnh.

Đến nay đã có 30 dự án được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, trong đó 23 dự án đầu tư mới.

(Xem tiếp trang 4)  
LƯU NGÂN



Người dân Thái Thụy sử dụng nước sạch.

Ảnh: MAI TRANG

### UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng ngày 14/12, tại trụ sở UBND xã Thụy Văn (Thái Thụy), UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng đoàn về kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn. Thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng, huy động được cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia với tinh thần dân chủ, tự giác, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Khắp các địa phương xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân chung tay đóng góp công sức, nguồn lực, vật chất góp phần đẩy nhanh việc hoàn thành các tiêu chí. Đến nay, toàn tỉnh có 186/263 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; huyện Hưng Hà

(Xem tiếp trang 4)  
THANH HUYỀN

### THÁI THỤY Triển khai đề án sản xuất nông nghiệp năm 2018

Sáng ngày 14/12, huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè, vụ mùa và vụ đông năm 2018.

Năm 2018, toàn huyện phấn đấu gieo cấy 26.600ha lúa trên cả hai vụ chính trong năm, năng suất đạt 130 tạ/ha/năm, sản lượng đạt hơn 172.420 tấn; diện tích cây màu phần đầu đạt từ 9.900ha đến 10.440ha, gồm: vụ xuân 2.400ha, vụ hè 1.700ha, vụ hè thu 800ha, vụ đông 5.000 - 5.500ha. Trong năm 2018, huyện phấn đấu xây dựng một số mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn làm cơ sở liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bảo đảm hiệu quả kinh tế.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, huyện Thái Thụy sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp: chỉ đạo, quản lý, tuyên truyền, trong đó xây dựng kế hoạch chủ động ứng phó với các tình huống bất lợi trong sản xuất; quy hoạch tích tụ ruộng đất và sản xuất theo phương thức cánh đồng lớn với diện tích 500ha để liên kết sản xuất với các doanh nghiệp; thực hiện nghiêm cơ cấu giống, lịch thời vụ, phương thức gieo trồng, các biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây trồng...

TRẦN TUẤN

### Ứng dụng tế bào gốc và công nghệ gen trong điều trị bệnh

Bệnh viện Nhi Thái Bình phối hợp với Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec vừa tổ chức hội thảo ứng dụng tiên tiến của tế bào gốc và công nghệ gen trong điều trị bệnh.

Theo báo cáo của GS, TS Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tế bào gốc và công nghệ gen Vinmec, Bệnh viện đã chỉ định và đạt kết quả cao trong điều trị một số bệnh lý phức tạp bằng tế bào gốc. Các loại tế bào gốc gồm tế bào phôi, gốc nhũ nhi, tế bào gốc trưởng thành và tế bào gốc vạn năng cảm ứng. Các nguồn tế bào gốc gồm phôi, máu cuống rốn, dây rốn, tủy xương, mô mỡ, răng sữa. Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec đã sử dụng ghép tế bào gốc điều trị bệnh viêm khớp khối, xơ gan, bại não, tự kỷ, Alagille, rối loạn thần kinh ruột, thoát vị màng não ruột... với kết quả tốt. Tế bào gốc là liệu pháp điều trị bệnh hiệu quả không chỉ cho hiện tại mà cả tương lai, đặc biệt là điều trị các bệnh nan y như ung thư mà trước đây không điều trị được. Trong đó, riêng tế bào gốc từ máu cuống rốn đã được sử dụng điều trị cho 80 loại bệnh.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng được cung cấp thông tin về việc tầm soát trước sinh không xâm lấn; xét nghiệm gen trong sàng lọc và điều trị ung thư; giới thiệu về hệ thống bảo quản, lưu trữ, nuôi cấy tế bào gốc; dịch vụ ngân hàng máu cuống rốn, quy trình phối hợp thực hiện, sàng lọc trước lưu, thu thập máu, xử lý và đóng lạnh lưu trữ máu... và các nội dung liên quan.

Các ý kiến tại hội thảo đánh giá cao vai trò quan trọng của tế bào gốc và phương pháp điều trị bệnh bằng ghép tế bào gốc và thông nhất cần giới thiệu, ứng dụng rộng rãi phương pháp này để nhiều người dân biết và được hưởng lợi từ các kỹ thuật y tế tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

HÀ DUNG

### Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Đây là nội dung hội nghị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng ngày 14/12 với sự tham gia của lãnh đạo ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị và báo cáo viên các huyện ủy, thành ủy; lãnh đạo ban tuyên giáo, báo cáo viên đảng ủy và báo cáo viên cơ sở các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo ban tuyên giáo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo và trưởng, phó các khoa, phòng thuộc Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo và trưởng bộ môn lý luận chính trị các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh...

Tại hội nghị, báo cáo viên Trung ương 6 (khóa XII) quán triệt nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ban hành là những vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến đồng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước, được xã hội đặc biệt quan tâm và kỳ vọng. Việc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của các nghị quyết.

ANH ĐÀO

### HUYỆN ỦY TIỀN HẢI Gặp mặt đảng viên là người Công giáo

Nhân dịp lễ Giáng sinh, sáng ngày 14/12, Huyện ủy Tiên Hải tổ chức gặp mặt đảng viên là người Công giáo.

Hiện nay, toàn huyện Tiên Hải có 25/35 xã, thị trấn có đồng bào Công giáo sinh sống với hơn 8.200 hộ, trong đó có 155 đảng viên là người Công giáo. Thời gian qua, đội ngũ đảng viên là người Công giáo đều gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Tích cực vận động gia đình, nhân dân nơi cư trú sống "tốt đời, đẹp đạo", giữ gìn và vun đắp khối đại đoàn kết. Thực hiện tốt phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Đóng góp công, của xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

MẠNH THẮNG

## Nỗi niềm giáo viên mầm non

(Xem trang 3)



Cô và trò Trường Mầm non Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình).

Ảnh: TRINH CƯỜNG

THÁI THỤY  
Bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm

Trang 2

Tăng cường tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy

Trang 4